



Title :	ศสช. เคียง โพนศิริกิจพิสิฐ
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	ASTV ผู้จัดรายการ
Date :	วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2557 วันที่ 15

จะมีฮอร์โมนในร่างกายหลายตัว ซึ่งลดปริมาณลง ซึ่งในฮอร์โมนแต่ละชนิดเหล่านั้นก่อนที่เราจะรู้ต้องมีการตรวจระดับก่อน ไม่ใช่ไปถึงฉีดเลยไม่ได้ ต้องมีการเจาะเลือดตรวจระดับฮอร์โมนต่างๆ แล้วนำมาประมวลรวมกันว่าเราขาดฮอร์โมนชนิดใด แล้วให้เป็นชนิดๆ ไป แต่การใช้ฮอร์โมนต้องให้โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพราะว่าการใช้ฮอร์โมนก็มีอาการแทรกซ้อนเช่นเดียวกัน

“ฮอร์โมนมีหลายตัว ซึ่งมีการศึกษาแล้วนำมาใช้แต่ก็ยังไม่เป็นมาตรฐาน จะมีฮอร์โมนที่เราจะพูดกันอยู่เสมอ ฮอร์โมนเพศเอสโตรเจน, เทสโทสเตอโรน, โกรทฮอร์โมน ซึ่งเป็นฮอร์โมนต่างๆ ที่ร่วมกันทำงานในมนุษย์ พออายุมากขึ้นฮอร์โมนเหล่านี้ก็จะลดระดับลง แต่การให้ต้องให้ด้วยความระมัดระวัง”

ถามว่าการฉีดฮอร์โมนช่วยให้มีประโยชน์อย่างไร นพ.ไพศาล อธิบายว่า “สมมติ ฮอร์โมนตัวใดมันลดลงมันก็จะมีความสามารถในการทำงานไม่เหมือนเดิม การฉีดฮอร์โมนก็จะเข้าไปทดแทนฮอร์โมนที่ขาดให้เพิ่มมากขึ้น ยกตัวอย่าง ในเพศหญิงจะมีฮอร์โมนเอสโตรเจนเป็นหลักเลย แล้วเมื่อเราเข้าวัยทอง ฮอร์โมนเอสโตรเจนลดน้อยลง ถ้าไปพบแพทย์แพทย์ก็จะทดแทนด้วยฮอร์โมนเอสโตรเจนด้วยยาฉีด เพื่อลดอาการขาดฮอร์โมนตัวนี้ ฮอร์โมนตัวนี้เป็นลักษณะฮอร์โมนแสดงความเป็นผู้หญิง ฉีดฮอร์โมนเป็นการปรับสมดุลจากภายใน”



แน่นอนเครื่องมือที่เข้ามาช่วยในการ

ชะลอวัยเหล่านี้มีราคาค่อนข้างสูง ใต้ระดับตั้งแต่หลักหมื่นขึ้นไป ขณะเดียวกันบางอย่างไม่ใช่ทำเพียงครั้งเดียวแล้วคงอยู่ตลอดชีวิต แต่ต้องเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง นพ.ไพศาล กล่าวทิ้ง

กระตุ้นให้เกิดเป็นมะเร็งขึ้นมาก็ได้ เพราะมันเปลี่ยนไปเป็นเซลล์ที่ไม่ใช่เซลล์ปกติ

**เข้าก่อน! เสี่ยงมะเร็งนะ**

อย่างไรก็ตาม อีกวิธีการหนึ่งที่ นพ.ไพศาลให้ข้อมูลว่าเป็นวิธีการที่เข้ามาเป็นเครื่องมือชะลอวัยคือเรื่องการฉีดฮอร์โมน แต่เหล่านี้ก็ล้วนมีความเสี่ยงเป็นโรคมะเร็งแทบทั้งสิ้น

“ศาสตร์ของการฉีดฮอร์โมน คือการใช้ฮอร์โมนเข้าไปทดแทน พอเราอายุเพิ่มมากขึ้น

ท้ายสำหรับท่านที่สนใจเข้ารับบริการเสริมความงามด้วยนวัตกรรมเหล่านี้

“ศึกษาหาข้อมูลให้มาก ก่อนจะให้การรักษาอาจจะตรวจจสอบแพทย์ดูว่ามีความเชี่ยวชาญในการรักษา เสริมสวยชะลอวัยคงต้องมีความเหมาะสม การชะลอวัยสามารถดึงอายุกลับมาได้มากมายหรือเปล่า? เราก็ยังบอกได้ไม่เต็มว่ามันจะสามารถช่วยย้อนวัยได้”

เรื่องโดย ASTVผู้จัดการ Live